

กิตติกรรมประกาศ

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ สำเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความรู้ความกรุณาช่วยเหลือเป็นอย่างดีจาก อาจารย์วัชรินทร์ สุทธิชัย อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ผู้ซึ่งได้กรุณาให้ความรู้แนะนำให้ คำปรึกษาอย่างดียิ่งและตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนการค้นคว้าอิสระฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ตามความมุ่งหมาย ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณ ดร.ศักดิ์พงษ์ หอมหวล ผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัยสอบการค้นคว้าอิสระ ผศ.ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิสอบการค้นคว้าอิสระ ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะและ คำปรึกษา รวมทั้งตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องของการทำศึกษา ทำให้การทำการศึกษาในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ด้วยดี

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ ที่ได้ให้โอกาสเข้ามาศึกษาในสถาบันแห่งนี้ ตลอดจน ความกรุณาของทุกท่าน ในการประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ผู้ศึกษาด้วยดีมาโดยตลอด

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่บริหารส่วนตำบลคอนเตย อำเภอ นาทม จังหวัดนครพนม ที่ได้เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามและส่งกลับคืนแก่ผู้ศึกษา อย่างครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ นอกจากนี้ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมให้ผู้ ศึกษาในวันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านที่ตรวจสอบเนื้อหาและความถูกต้องของ การจัดทำการค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ และอีกหลายท่านที่ให้ความช่วยเหลือในการศึกษาจนเสร็จ สมบูรณ์ ซึ่งผู้ศึกษามีได้นำมากล่าวถึงผู้ศึกษาขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้

ท้ายที่สุด ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อบงการ ประสูนิงค์ คุณแม่ลำเงิน ประสูนิงค์ จำสืบเอกประวัติ บุปพันธ์ เด็กหญิงอติศยา บุปพันธ์ บุตรี เด็กชายธนาบ บุปพันธ์ บุตรชาย คุณชมรมิ พัดไชย พี่สาว คุณยิ่งศักดิ์ ประสูนิงค์ พี่ชาย คุณเกษฎี ประสูนิงค์ พี่สาว คุณยาย เติงคำ แสนคำ คุณมานพ เชิดสะภู อดีตผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชน คุณแก่น วงษา อดีตผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคอนเตย คุณชนิด หอมเมือง ปลัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลคอนเตย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนเตยทุกท่าน และพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชน - คอนเตย ที่ให้ผู้ศึกษาได้มีโอกาสได้รับการศึกษาและเป็น กำลังใจส่วนหนึ่งที่มีพลังอันยิ่งใหญ่ทำให้ผู้ศึกษาได้มีแรงกำลังต่อสู้กับ ปัญหาและอุปสรรค นานัปการ รวมถึงญาติมิตรพี่น้องทุกคน ผู้เป็นกำลังใจและเป็นแรงบันดาลใจผลักดันให้ผู้ศึกษา ประสบผลสำเร็จในการศึกษาครั้งนี้บรรลุตามปณิธานที่ได้ตั้งไว้

วินัส บุปพันธ์